



ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๒/ว ๙๓๙๙

ถึง สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัดกรมอนามัย

กองการเจ้าหน้าที่ขอส่งสำเนาประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับ  
การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานทันตแพทย์)  
ราย นายสิทธิเดช สุขแสง ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๔ กลุ่มเทคนิคบริการ  
และวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กรมอนามัย  
มาเพื่อทราบ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของประกาศดังกล่าวได้ที่ <http://person.anamai.moph.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ



กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๘๗

โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๐๕

# (สำเนา)

ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
(สายงานทันตแพทย์)

ด้วยกรมอนามัยได้คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สายงานทันตแพทย์ จำนวน ๑ ราย ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ดังรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก พร้อมด้วยชื่อผลงาน ค่าครองชีพ  
และสัดส่วนของผลงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

หากมีผู้ต้องการทักท้วง ให้ทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ถ้าพบว่าข้อเท็จจริงมีมูล  
ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลรายงานอธิบดีกรมอนามัย เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้ง  
หรือไม่สุจริต ให้รายงานอธิบดีกรมอนามัยดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงนั้นเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการ  
ตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอุษณีย์ อาชาฤทธิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรมอนามัย

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

อุษณีย์/คัด

รายละเอียดการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
(สายงานทันตแพทย์)

แบบท้ายประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/ส่วนราชการ	ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	ชื่อผลงาน	สัดส่วน ของ ผลงาน	ข้อเสนาหา เรื่อง	หมายเหตุ
๑	นายสิทธิเดช สุขแสง ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๔ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กรมอนามัย	ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๔ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กรมอนามัย	การสำรวจหาอายุเฉลี่ยของเด็ก ในการเลิกขวดนม และวิธีการ ของผู้ปกครองที่ใช้ในการเลิกขวดนม ในเด็กอายุ ๑-๔ ปี ที่มารับบริการ ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง  ระยะเวลาที่ดำเนินการ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐	๗๐%	ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการ ทันตกรรมในช่วงอายุครรภ์ ๔-๖ เดือน ของหญิงตั้งครรภ์ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมือง กรมอนามัย  ระยะเวลาที่ดำเนินการ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑	
			ผู้ร่วมจัดทำผลงาน นางปัทมา โพธิ์ นางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ นางสาวจิราพร ไพศาลสินสุข	๑๐% ๑๐% ๑๐%		
						หมายเหตุ กรมอนามัยได้อนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๔ (โครงสร้างเดิม ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๘) เป็นตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๓/๓๒๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

## ตอนที่ 3 ผลงานที่ส่งประเมิน

## (ก) ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1. ชื่อผลงานเรื่อง การสำรวจหาอายุเฉลี่ยของเด็กในการเลิกขวดนมและวิธีการของผู้ปกครองที่ใช้ในการเลิกขวดนมในเด็กอายุ 1 - 4 ปี ที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2560

3. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ 70 %

4. ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)

4.1 นางปัทมา	โพธิ	สัดส่วนของผลงาน	10 %
4.2 นางสาวเยาวเรศ	วงศาสุลักษณ์	สัดส่วนของผลงาน	10 %
4.3 นางสาวจิราพร	ไพศาลสินสุข	สัดส่วนของผลงาน	10 %

5. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ ประกอบด้วย

5.1 บทคัดย่อ

(อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน

ผลการดำเนินงาน/ ผลการศึกษา)

หลักการและเหตุผล

โรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนยังคงเป็นปัญหาทางทันตสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 พบว่าร้อยละ 51.80 ของเด็กไทยอายุ 3 ปี มีฟันผุอย่างน้อยหนึ่งซี่ โดยเด็กแต่ละคนจะเป็นโรคฟันผุ เฉลี่ยประมาณ 2.70 ซี่จากที่มีฟันน้ำนมเกือบครบทุกซี่แล้ว (19.90 ซี่) ทั้งนี้ในกลุ่มนี้ ร้อยละ 2.33 เริ่มมีการ

### ตอนที่ 3 ผลงานที่ส่งประเมิน

สูญเสียฟันแล้ว ซึ่งเป้าหมายทันตสุขภาพประเทศไทยในปี 2563 ต้องการให้เด็กกลุ่มอายุไม่เกิน 3 ปี เป็นโรคฟันผุไม่เกินร้อยละ 50.31 สาเหตุของการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยมีความซับซ้อนและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัยร่วมกันทั้งปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยพฤติกรรม และปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรอยโรคฟันผุสามารถตรวจพบได้ในเด็กเล็ก แม้กระทั่งเด็กที่มีฟันเพิ่งขึ้นในช่องปากได้ไม่นาน การศึกษาค้นหาปัจจัยของการเกิดโรคจึงมุ่งเน้น ไปที่พฤติกรรมความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม เช่น อาหารที่เด็กรับประทาน พฤติกรรมการทำความสะอาด การเลี้ยงลูกด้วยขวดนมที่ไม่ถูกวิธี เป็นต้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโรคจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่เด็กมีอายุ 1-4 ปี และพบว่าเด็กที่ไม่ได้รับการอุดฟัน จะทำให้มีการลุกลามจนทะลุโพรงประสาทฟันเกิดอาการปวดทรมาน ทำให้เด็กไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ รับประทานอาหารได้น้อยลง เกิดภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและสมองของเด็ก ตัวแปรสำคัญที่ทำให้เด็กต้องเผชิญปัญหาดังกล่าวก็คือตัวผู้ปกครองเอง สาเหตุของการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนมาจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ปกครอง ที่เป็นสาเหตุหลัก ๆ อย่างหนึ่ง คือ การให้เด็กหลับคาขวดนม หรือ ไม่เลิกดูดขวดนมเมื่อถึงวัยที่เหมาะสม

จากการชักประวัติผู้ปกครองที่พาบุตรมารับบริการทันตกรรมที่สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ยังพบปัญหาเด็กติดขวดนม ร่วมกับการทำความสะอาดช่องปากที่ไม่ดี ทำให้พบว่าเกิดฟันผุในช่องปากของเด็กตั้งแต่อายุน้อย ซึ่งผู้ปกครองเองก็ไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามก็มีผู้ปกครองที่ประสบความสำเร็จในการทำให้บุตรหลานสามารถเลิกขวดนมได้ ทำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะหาอายุเฉลี่ยของเด็กที่เลิกขวดนม เพื่อจะได้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาที่เป็นปัจจุบัน เทคนิคที่ผู้ปกครองใช้เลิกขวดนมได้ประสบผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ เพื่อนำแนวทางที่ผู้ปกครองใช้ได้ผล เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ปกครองท่านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียนต่อไป

#### วัตถุประสงค์

การวิจัยนี้เป็นการสำรวจช่วงอายุเฉลี่ยของเด็กที่เลิกขวดนม และเทคนิคที่ผู้ปกครองใช้เลิกขวดนมในเด็กอายุ 1-4 ปี และความสัมพันธ์ของตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลิกขวดนมในเด็ก

#### วิธีการดำเนินงาน/วิธีการศึกษา

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ปกครอง พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู ที่พาเด็กอายุ 1-4 ปีและเลิกขวดนมแล้วที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยมีเกณฑ์การคัดออก คือ เด็กที่ไม่เคยใช้ขวดนม เด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเลือด โรคตับ โรคไต โรคหัวใจหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ให้อาหารทางสายยาง รวมถึง

### ตอนที่ 3 ผลงานที่ส่งประเมิน

พ่อแม่และผู้ปกครองปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประมาณ 170 คน

การเก็บข้อมูลใช้การแจกแบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านข้อความด้วยตนเองและทำเครื่องหมายกากบาท คำตอบลงในช่องว่าง หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในคำถาม สามารถซักถามผู้วิจัยได้ระหว่างทำ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทำแบบสอบถามใน google form ซึ่งหากผู้ตอบแบบสอบถามใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถสแกน QR code ก็สามารถตอบแบบสอบถามในโทรศัพท์และส่งคำตอบเข้าระบบได้ทันที

#### ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองที่พาบุตรหลานอายุ 1-4 ปีที่มารับบริการทันตกรรมที่สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง

#### ผลการศึกษา

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2560 นั้น มีผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนและไม่อยู่ในเกณฑ์การคัดออกจำนวนทั้งสิ้น 170 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ของเด็กจำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 92.94 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออนุปริญญา จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 40.58 รองลงมา คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.47

ข้อมูลส่วนที่ 1 ที่ได้จากแบบสอบถามพบว่าเป็นเด็กเพศชายจำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 65.88 เพศหญิงจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 34.12 อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 ปี 8 เดือน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 และเป็นข้าราชการจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35 ตามลำดับ ส่วนมารดาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 48.24 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.52 และเป็นข้าราชการ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05 ตามลำดับ รายได้ของครอบครัว ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน จำนวน 74 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 43.52 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน จำนวน 60 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 35.29 และมีรายได้มากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน จำนวน 33 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 19.41 ตามลำดับ

### ตอนที่ 3 ผลงานที่ส่งประเมิน

ข้อมูลส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลการเลิกใช้ขวดนม โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเด็กจากแบบสอบถามทั้งหมดได้กินนมแม่ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีอายุเฉลี่ยที่ได้กินนมแม่ถึงอายุ 1 ปี 4 เดือน อายุเฉลี่ยในการเริ่มใช้ขวดนม อยู่ที่ 2.5 เดือน และอายุเฉลี่ยที่เลิกใช้ขวดนมอยู่ที่ 2 ปี 5 เดือน ซึ่งพบว่าระยะเวลาการใช้ขวดนมเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 2 ปี 3 เดือน สาเหตุที่ผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรเลิกขวดนม พบว่าส่วนใหญ่เนื่องจากถึงอายุที่ควรเลิกใช้ขวดนม จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 45.29 ตามมาด้วย กลัวฟันจะผุหรือมีฟันผุแล้ว เด็กเลิกขวดนมเอง แพทย์หรือทันตแพทย์แนะนำให้เลิกขวดนม และได้ข้อมูลจากสื่อตามลำดับวิธีการที่ผู้ปกครองใช้ในการเลิกขวดนม พบว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไป พุดคุยตกลง จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 57.05 และผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งเลือกใช้วิธีหักดิบ (เช่น วิธีทิ้งขวดนมหรือนำขวดนมไปซ่อน) จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 49.41 ซึ่งผู้ปกครองบางท่านก็เลือกใช้ทั้ง 2 วิธี ก็คือ หากการพุดคุยค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ผล ก็จะใช้วิธีหักดิบเป็นลำดับต่อมา นอกจากนี้ก็มีการใช้วิธีพูดหลอกล่อ ชื่นชมร่วมด้วย

#### 5.2 การนำไปใช้ประโยชน์

ผลการศึกษาใช้เป็นข้อมูลและแนวทางแนะนำแก่ผู้ปกครองท่านอื่นๆ เพื่อช่วยในการเลิกขวดนมของบุตรหลาน และเป็นข้อมูลเพื่อดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน

#### 5.3 ความยุ่งยากในการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค

การศึกษานี้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คำถามย้อนหลัง ซึ่งข้อมูลบางอย่างผู้ปกครองอาจจำไม่ได้แม่นยำ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับอาจคลาดเคลื่อนได้ จึงได้กำหนดช่วงอายุเด็กให้ใกล้เคียงกับช่วงอายุที่เลิกขวดนมไม่นานจนเกินไป

#### 5.4 ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ เป็นเพียงแนวทางหรือการค้นหาค้นหาจุดเริ่มต้นของปัญหา ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดการศึกษาอื่นๆได้อีก เช่น การเปรียบเทียบวิธีการเลิกขวดนมในแต่ละแบบเปรียบเทียบระยะเวลาของแต่ละวิธี และประเมินความสำเร็จระยะยาวโดยดูอายุเฉลี่ยของเด็กที่สามารถเลิกใช้ขวดนมได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้เป็นการศึกษาในพื้นที่จำกัดที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กที่เข้ามาใช้บริการเท่านั้น ซึ่งอาจมีตัวแปรกวนอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในการศึกษานี้ เช่น บริบทหรือสภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน อุปนิสัยของเด็กรวมถึงความเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงดูที่จะส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในการพยายามเลิกขวดนม รวมถึงพื้นที่ที่ครอบครัวอยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผลการศึกษานี้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมดไม่ได้ จึงอาจจำเป็นต้องศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ต่างพื้นที่และจำนวนที่มากขึ้นต่อไป

## ตอนที่ 3 ผลงานที่ส่งประเมิน

## 5.5 การเผยแพร่ (ที่ไหน เมื่อไร)

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง เมื่อเดือนสิงหาคม 2560

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)                     *M*                     ผู้ขอรับการคัดเลือก  
 ( นายสิทธิเดช สุขแสง )

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

วันที่ 4 / สิงหาคม / 2560



## ตอนที่ 3 ผลงานที่ส่งประเมิน

(ข) ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. ชื่อผลงานเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการทันตกรรมในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือน ของหญิงตั้งครรภ์ที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย
2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2561
3. สรุปเค้าโครงเรื่อง

3.1 หลักการและเหตุผล

ปัญหาสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์จากการเกิดฟันผุ การเกิดฟันสึกกร่อน มีหินปูน มีเลือดออก เหงือกบวม ก่อให้เกิดโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการคลอดก่อนกำหนดของทารกหรือทารกมีน้ำหนักแรกคลอดน้อยได้ อีกทั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคฟันผุจากช่องปากของแม่ก็สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ ฝ่ายทันตกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นหน่วยที่ให้บริการทันตสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์เช่นกัน ซึ่งจากข้อมูลการดำเนินงานพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์เพียง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เข้ารับบริการทางทันตกรรม ถึงแม้ว่า จะมีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ มาเป็นเวลานานแล้ว หากมารดาที่เป็นโรคในช่องปากและได้รับการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำและรับการรักษาในช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสม นอกจากจะลดความรุนแรงและการลุกลามของโรคในช่องปากของมารดาแล้ว จะส่งผลให้โอกาสการแพร่เชื้อไปยังบุตรของตนเองลดลงอีกด้วย ซึ่งหากหน่วยงานรับทราบถึงปัจจัยหรือปัญหาที่ทำให้มารดาไม่สามารถเข้ารับการรักษาทันตกรรมแล้วนั้น และทำการส่งเสริมในปัจจัยดังกล่าว จะทำให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลด้านทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของมารดาและบุตรในอนาคต

### ตอนที่ 3 ผลงานที่ส่งประเมิน

#### 3.2 บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบวิเคราะห์เชิงตัดขวางโดยใช้แบบบันทึกและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 6 เดือนถึงก่อนคลอด ที่เคยได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากในช่วงอายุครรภ์ 1-3 เดือน และนัดหมายวัน เวลา ในการเข้ารับการรักษาทันตกรรมช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนที่สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และมีเกณฑ์การคัดออก คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำการรักษาทางทันตกรรมจากแพทย์ประจำตัว การแท้งบุตรก่อนครบอายุครรภ์ 6 เดือน สื่อสารด้วยภาษาไทยไม่ได้ โดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการคำนวณจากสูตร โดยอ้างอิงจากการศึกษาของ Al Habashmeh และคณะ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 76 คน

แนวทางการเก็บข้อมูล คือ ใช้แบบบันทึกและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### 1.แบบบันทึก

บันทึกข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้รับบริการ ได้แก่ อายุที่เริ่มฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ในปัจจุบัน ประวัติโรคประจำตัว การเกิดโรคภาวะแทรกซ้อนช่วงตั้งครรภ์ การเข้ารับการรักษาทันตกรรม จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาทันตกรรม การรับบริการทันตกรรมที่ได้รับ ระยะเวลาารรับบริการทันตกรรมครั้งแรก

#### 2.แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกดังนี้

2.1 ข้อคำถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของสามี-ภรรยา จำนวนบุตรที่มีชีวิต ประวัติการแท้งบุตร สิทธิการรักษาพยาบาลและระยะเวลาการเดินทาง

2.2 ข้อคำถามเกี่ยวกับการรับรู้สภาวะช่องปากตนเอง ลักษณะข้อคำถามดังนี้ คือ การประเมินระดับสุขภาพช่องปากตนเอง การรับรู้ปัญหาสภาวะสุขภาพช่องปากของตนเอง การรับรู้การรักษาทันตกรรม การประเมินระดับความจำเป็นการรักษาโรคในช่องปาก

2.3 ข้อคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจและความพึงพอใจขั้นตอนการบริการทันตกรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความเข้าใจขั้นตอนการบริการทันตกรรม ความพึงพอใจขั้นตอนการบริการทันตกรรม

เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆเชิงสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 22 เพื่อหาความสัมพันธ์ต่อไป

ตอนที่ 3 ผลงานที่ส่งประเมิน

3.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบความสัมพันธ์ของการรับรู้สภาวะสุขภาพช่องปากของตนเองกับการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนของผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ

2. ทราบความสัมพันธ์ของความเข้าใจและความพึงพอใจต่อขั้นตอนการบริการทันตกรรมของโรงพยาบาลกับการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ

ข้อมูลความสัมพันธ์จากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการเข้ารับบริการของผู้ป่วย เพื่อที่จะพัฒนาระบบงานและการรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้นต่อไป

3.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร้อยละของผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 หลังปรับปรุงระบบงานตามข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)  ผู้ขอรับการคัดเลือก

นายสิทธิเดช สุขแสง

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

วันที่ 4 / กรกฎาคม / 2560

หมายเหตุ

1. ผลงานที่ส่งประเมิน (ก) และ (ข) รวมไม่เกิน 5 หน้า และไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ
2. ให้เสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาน้อย 1 เรื่อง ไม่เกิน 3 เรื่อง และ  
ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน อย่างน้อย 1 เรื่อง ไม่เกิน 3 เรื่อง
3. เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้วให้ส่งผลงานประเมินตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ข้างต้น